

VIB hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng vay vốn để trả nợ trước hạn

20:58 17/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa triển khai chương trình cho vay khách hàng cá nhân, mục đích để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác, lãi suất ưu đãi chỉ 0% trong tháng đầu tiên, từ các tháng sau, mức lãi suất áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành của ngân hàng.

Theo đó, ở thời điểm hiện tại, VIB đang áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 5,5% đối với khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh, từ 6% với khách hàng vay mua ô tô và 7,5% với khách hàng vay mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà.

Đại diện VIB cho biết, ngay khi Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2023, ngân hàng đã gấp rút nghiên cứu và xây dựng chương trình cho vay khách hàng cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng có nhu cầu tất toán khoản vay trước hạn tại ngân hàng khác.

Không chỉ đưa ra mức lãi suất ưu đãi giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính khi vay vốn, VIB còn đẩy nhanh tối đa thời gian phê duyệt để khách hàng chủ động trong kế hoạch của mình.



VIB hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng vay vốn để trả nợ trước hạn.

Theo đó, khách hàng chỉ cần mang giấy tờ tùy thân đến chi nhánh VIB gần nhất, chi nhánh sẽ thẩm định và trả kết quả phê duyệt có đủ điều kiện vay hay không. Sau đó, khách hàng mới cần hoàn thiện hồ sơ chứng từ để làm thủ tục giải ngân tại VIB và tắt toán khoản vay tại ngân hàng khác.

Với chương trình cho vay tắt toán khoản vay trước hạn tại ngân hàng khác, khách hàng có thể vay tối đa tới 30 năm (không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay cũ). Số tiền vay tối đa có thể lên tới 50 tỉ đồng, không vượt quá dư nợ còn lại của khoản vay cũ.

Đặc biệt, khách hàng sẽ được ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, giúp giảm bớt áp lực tài chính trong thời gian này. Bên cạnh chính sách ưu đãi lãi suất cho các khoản vay mới, trong thời gian qua, VIB cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay của khách hàng hiện hữu, tùy thuộc điều kiện khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi của VIB, liên hệ tổng tài 1800 8180 hoặc chi nhánh/ phòng giao dịch VIB trên toàn quốc.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vib-ho-tro-lai-suat-0-cho-khach-hang-vay-von-de-tra-no-truoc-han>